

ชาวเทียนส์ กว่า 3,000 คน บุกสเปน



นักธุรกิจ Tiens (เทียนส์) กว่า 3,000 คนทั่วโลก ร่วมทริปท่องเที่ยว ณ ประเทศสเปน สร้างความยิ่งใหญ่และอลังการในทวีปยุโรปอีกครั้ง

ในครั้งนี้มีชาวเทียนส์เกือบ 3,000 คนที่ได้ไปเยือน ณ กรุงมาดริด ประเทศสเปนซึ่งได้เป็นการสร้างความสัมพันธ์และมิตรภาพระหว่างประเทศจีนและสเปนที่มีการเชื่อมความสัมพันธ์มานานกว่า 42 ปี

สำหรับทริปแห่งความฝัน ทริปท่องเที่ยว ณ ประเทศสเปนในครั้งนี้ เทียนส์ได้ใช้บริการกว่า 70 เที่ยวบิน และได้เข้าโรงแรมเพื่อชาวเทียนส์กว่า 2,000 ห้อง

นายกเทศมนตรีของเมืองมาดริดได้พบกับผู้บริหารระดับสูงของเทียนส์ พร้อมทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยวจำนวน 3,000 คน เทียนส์ได้สร้างความอลังการที่ทวีปยุโรปอีกครั้ง

ในเวลาเพียงวัน ของวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 นายกเทศมนตรีของเมืองมาดริดคุณ Manuela Carmena ได้พบกับบุตรชายคนโตของท่านประธาน ลี จิน หยวน ท่านประธาน หลี จง หมินและกลุ่มผู้บริหารระดับสูงของเทียนส์ โดยได้มาเข้าร่วมงานทางวัฒนธรรมด้วยหัวข้อ “Hola สเปน Hola เทียนส์” เพื่อเป็นสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศจีนกับประเทศสเปนที่มีมาเป็นเวลายาวนานถึง 42 ปี ทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยเกี่ยวกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมระหว่างประเทศจีนกับประเทศสเปน ท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นมิตรระหว่างทั้งสองชาติ ในขณะเดียวกันก็ได้เริ่มทริปท่องเที่ยวแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างกัน เนื่องในโอกาสครบรอบ 21 ปีของกลุ่มบริษัทเทียนส์ การจัดงานครั้งนี้ได้ช่วยยืนยันอีกครั้งว่าเทียนส์ได้มีการพัฒนาและมีส่วนร่วมในการสนับสนุนเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในทวีปยุโรป ซึ่งได้รับการยอมรับเป็นอย่างมากจากสังคมในยุโรป

ในปี พ.ศ. 2538 ท่านประธาน หลี จิน หยวน ได้ก่อตั้งกลุ่มบริษัทเทียนส์ที่เมืองเทียนจินประเทศจีน ซึ่งได้ยึดมั่นในแนวคิดของการพัฒนา “เพื่อสุขภาพของมนุษย์ และการบริการทางสังคม” ภายใน 20 ปี ได้กลายเป็นกลุ่มบริษัทข้ามชาติ ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ การบริหารจัดการทางสุขภาพ โรงแรมและการท่องเที่ยว การศึกษาและการอบรมอีคอมเมิร์ซ การเงินและการลงทุน ทุนอุตสาหกรรม ทุนพาณิชย์และทุนการเงิน เส้นทางธุรกิจได้ขยายเติบโตไปกว่า 190 ประเทศ และมีสาขา 110 ประเทศ ทั่วโลก ในขณะเดียวกันได้สร้างพันธมิตรทางยุทธศาสตร์กับประเทศต่าง ๆ มากมาย กลุ่มบริษัทเทียนส์พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ออกมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและเรือนร่าง ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อีกมากมาย ทำให้ผู้บริโภคกว่า 40 ล้านครอบครัวทั่วโลก มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขจากการใช้ผลิตภัณฑ์ และมีรายได้ที่มั่นคงและมั่นคง ครั้งนี้กลุ่มบริษัทเทียนส์ได้จัดทริปเกือบ 3,000 คนท่องเที่ยว ณ เมืองมาดริดและบาร์เซโลนาที่ประเทศสเปน ซึ่งนี่เป็นครั้งแรก

ที่ได้จัดงานท่องเที่ยวระดับไฮเอนด์ที่ประเทศสเปน นอกจากนี้ยังเป็นการจัดงานแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่ใหญ่ที่สุดใน 42 ปีที่ผ่านมา และสำหรับการจัดทริปท่องเที่ยวเกือบ 3,000 คนในครั้ง นี้ เทียนส์ได้ ใช้บริการกว่า 70 เที่ยวบิน ที่จะบินมาในสเปน แต่ในกรุงมาดริดเทียนส์ก็ได้จองห้องพักโรงแรมไว้แล้วประมาณ 2,000 ห้อง ส่วนรถบัสสำหรับบริการการขนส่งได้ใช้งานกว่า 80 คัน

ในฐานะที่เป็นเจ้าภาพ นายกเทศมนตรีของเมืองมาดริดคุณManuela Carmena ได้แสดงความยินดีและให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นกับชาวเทียนส์ เกือบ 3,000 คนทั่วโลก และขอบคุณเทียนส์ที่ได้เลือกเมืองมาดริด ประเทศสเปน เป็นสถานที่ ในการจัดงานในครั้ง นี้ ธุรกิจเทียนส์หลายประเทศในยุโรป ประสบความสำเร็จและมีอิทธิพลอย่างมาก ต่อชุมชน หวังว่าหลังจากผ่านการจัดงานครั้ง นี้ เทียนส์จะได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและตลาดของประเทศสเปน เป็นการส่งเสริมธุรกิจเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในยุโรปได้ดีมากขึ้น คุณManuela Carmena ได้กล่าวว่า รัฐบาลมาดริดได้ให้ความสำคัญกับงานครั้งนี้เป็นอย่างมาก และจะพยายามสนับสนุนทรัพยากรต่างๆส่งเสริมให้งานได้จัดขึ้นอย่างราบรื่น งานครั้งนี้จะเป็นสะพานแห่งมิตรภาพที่ดีระหว่างประเทศจีนและประเทศสเปน

ระหว่างการพูดคุย ลูกชายคนโตของท่านประธาน หลี่ จิน หยวนท่านประธาน หลี่ จง หมินเป็นตัวแทนประธานหลี่ จิน หยวน แสดงความขอบคุณกับรัฐบาลมาดริดที่ให้ความสนับสนุนในการจัดงานทางวัฒนธรรมด้วยหัวข้อ “Hola สเปน Hola เทียนส์” ในครั้ง นี้ และกล่าวว่าHola เป็นภาษาสเปนความหมายคือสวัสดี ความหมายนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงความสงบสุข เสริมสันติภาพมิตรภาพ การแลกเปลี่ยนและการพัฒนา หวังว่าการจัดงานของเทียนส์ในครั้ง นี้ จะช่วยให้นักธุรกิจเทียนส์จาก 50 ประเทศทั่วโลกได้สัมผัสกับ มิตรภาพ อย่างแท้จริงของชาวสเปนและได้ท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง พวกเขาจะช่วยนำวัฒนธรรมสเปนไปยังทุกมุมของโลก ช่วยส่งเสริมมิตรภาพและความสงบสุขของสังคม

หลังจากได้พูดคุยอย่างเป็นทางการกับ คุณ Manuela Carmena คุณหลี่ จง หมินได้รับการสัมภาษณ์กับท่านประธาน จาก สเปนทีวีช่อง1, สเปนทีวีช่อง 3, สเปนทีวีช่อง 6 , สเปนทีวีช่องข่าวหนังสือพิมพ์แห่งชาติและ มาดริดทีวี คุณหลี่ จง หมินยังได้กล่าวว่า ท่านประธาน หลี่ จิน หยวน ให้ความสำคัญกับ ทริปท่องเที่ยวนี้เป็นอย่างมาก และท่านหวังว่างานในครั้ง นี้จะช่วยถ่ายโอนและแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและมิตรภาพทั้งสองประเทศ ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงการท่องเที่ยวและเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่มีความเป็นสเปน และยังแสดงให้เห็นถึงความสามารถของนักลงทุนจีนที่เข้ามาทำธุรกิจกับนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่มีศีลธรรมสูง และในอนาคต เทียนส์จะดำเนินการตามนโยบายแห่งชาติ “One Belt and One Road” เส้นทาง การเชื่อมโยงทางการค้าใหม่ ของจีน ช่วยส่งเสริมแผนกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจเทียนส์ “1 สิ่ง 2 ปี” เสริมสร้างและร่วมมือกับองค์กรธุรกิจและสถาบันการศึกษา เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและความสามัคคีในสังคม